



Datanews9

# ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,596 ปีที่ 17

วันที่ 28 มีนาคม 2568

ราคา 10 บาท

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

## ทาสแมวต้องรู้ เชิดที่หี 5 “แมวไทยโบราณ” เสริมความมงคล

“แมวสุภลักษณ์” (Suphalak) – บารมีเหนือใคร “แมวสุภลักษณ์” หรือ แมวทองแดง เป็นแมวที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยขนสีน้ำตาลแดงเข้มเงางามสะท้อนแสงระยิบระยับ ดวงตาสีเหลืองอำพันที่เปี่ยมเสน่ห์และทรงพลัง ผสานกับนิสัยที่เฉลียวฉลาด เป็นมิตร และเข้ากับคนง่าย ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้รักแมวทั่วโลก อีกทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งโชค



ภาพจาก : [www.aiv.tv](http://www.aiv.tv)

ลาภ บารมี และความรุ่งเรือง **อ่านต่อหน้า 2**

**บสย** **กลไกการค้าประกัน** **สินเชื่อเช่าซื้อ** **กระบะพีเอ็มดี** **มีคลังค่า**

- 1 SMEs ต้องการซื้อรถกระบะเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
- 2 ขอไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินและ บสย. ค่าประกัน
- 3 SMEs ได้รับรถ

ภาพจาก : [ch3plus.com](http://ch3plus.com)

**แนวคิดตั้ง AMC** **KRResearch**

ชื่อหนี้ของประชาชน  
ประเด็นที่ต้องคำนึงถึง

ภาพจาก : [thairath.co.th](http://thairath.co.th)

**บสย.เปิดตัวมาตรการ “กระบะพีเอ็มดี มีคลังค่า” น. 2** **ฝ่าแนวคิดชื่อหนี้ประชาชน ตั้ง AMC น. 2**

**รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์**  
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8**

### ทาสแมวต้องรู้ เข็ดทีนี้ 5 “แมวไทยโบราณ” เสริมความมงคล

“แมวศุภลักษณ์” (Suphalak) – บารมีเหนือใคร “แมวศุภลักษณ์” หรือ แมวทองแดง เป็นแมวที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยขนสีน้ำตาลแดงเข้มเงางามสะท้อนแสงระยิบระยับ ดวงตาสีเหลืองอำพันที่เปี่ยมเสน่ห์และทรงพลัง ผสานกับนิสัยที่เฉลียวฉลาด เป็นมิตร และเข้ากับคนง่าย ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้รักแมวทั่วโลก อีกทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ บารมี และความรุ่งเรือง

“แมวโกญจา” (Konja) – พลังลึกลับแห่งรัตติกาล “แมวโกญจา” หรือที่เรียกกันว่า “แมวดำมงคล” เป็นแมวที่มีขนดำเงางามสะท้อนแสงและทำให้มันดูมีความสง่างาม ดวงตาสีเหลืองอมเขียวเปล่งประกายราวกับแสงจันทร์ที่ส่องสว่างในความมืด เชื่อกันว่าแมวชนิดนี้มีพลังพิเศษที่สามารถปิดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมอำนาจให้กับเจ้าของ พร้อมทั้งช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

“แมวขาวมณี” (Khao Manee) – ราชนิแห่งแมวไทย “แมวขาวมณี” ถือเป็นตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์และโชคลาภ ด้วยขนสีขาวสะอาดตาและดวงตาสีที่ไม่น่าเหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นดวงตาสีฟ้าสดใส สีเหลืองอำพัน หรือแม้แต่ดวงตาสองสีที่หายากและดึงดูดใจ บุคลิกที่อ่อนโยน ฉลาด และเป็นมิตร ทำให้เป็นเพื่อนคู่ใจที่คนรักแมวหลายคนต้องการ ว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครองแมวขาวมณี จะได้รับความโชคดีในทุกด้าน มีกินมีใช้ตลอดชีวิต และได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัว

“แมววิเชียรมาศ” (Siamese Cat) – ราชาแห่งแมวไทย “แมววิเชียรมาศ” หรือที่ได้รับการขนานนามว่า ราชาแห่งแมวไทย เป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์ลึกลับและสะกดทุกสายตาที่ได้พบเห็น ด้วยแต้มสีเข้ม 9 จุดที่โดดเด่นบริเวณหน้า ตา หู เท้า และหาง ที่ให้ความรู้สึกถึงความสง่างามและลึกลับยิ่งขึ้น ดวงตาสีฟ้าสดใสราวกับอัญมณีที่สะท้อนความฉลาดและความมีเสน่ห์อย่างไม่มีธรรมดา บุคลิกของแมวสายพันธุ์นี้เต็มไปด้วยความแสนรู้และขี้อ้อนมักจะทำให้ผู้คนหลงรักได้ง่ายดาย เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ที่สามารถช่วยเรียกทรัพย์ เสริมความมั่งคั่ง และปกป้องเจ้าของจากสิ่งไม่ดี หากบ้านไหนได้เลี้ยงแมวสายพันธุ์นี้ อำนาจ วาสนา และโชคลาภก็จะไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย

“แมวโคราช” หรือ “สีสวาด” (Korat) – อัญมณีแห่งโชคลาภ “แมวโคราช” หรือ “สีสวาด” มีลักษณะเด่นขนสีเทาเงางาม ดวงตาสีเขียวมรกตเปล่งประกายราวกับอัญมณี ล้ำค่า ว่ากันว่าแมวชนิดนี้เป็นตัวแทนแห่งความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ ที่คนโบราณนิยมมอบให้เป็นของขวัญในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงานหรือการขึ้นบ้านใหม่ เนื่องจากเชื่อว่าจะนำพาความสุขและความมั่งคั่งมาสู่เจ้าของใครที่ได้ครอบครองแมวสายพันธุ์นี้จะได้รับพรแห่งความสำเร็จ เงินทองไหลมาเทมา และชีวิตที่รุ่งเรืองไม่มีวันหยุดนิ่ง

อยากรู้ว่าแมวตัวไหนช่วยเรียกทรัพย์ แมวพันธุ์ไหนช่วยเสริมอำนาจวาสนา หรือแมวแบบไหนที่อยู่แล้วชีวิตดีขึ้น มาหาคำตอบด้วยตัวเอง พร้อมสัมผัสพลังแห่งเหมียวมงคลที่งาน Thailand Cat Lovers Fair 2025 ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคาร8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (ที่มา : [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com))

### บสย.เปิดตัวมาตรการ “กระเบพี มีคลังค้า”

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า เป็นประธานเปิดตัวมาตรการ กระเบพี มีคลังค้า ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ บสย. เอสเอ็มอี ปีกอล์ฟ เพื่อปลุกอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วยพลิกฟื้นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 2,500 บริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 21,000 ล้านบาท

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า มาตรการ กระเบพี มีคลังค้า เป็นมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะใหม่ ให้กับ เอสเอ็มอี ที่มีความจำเป็นต้องซื้อรถกระบะใหม่ โดย บสย. จะเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงิน ครอบคลุมหลายอาชีพ เช่น เกษตรกร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนส่งสินค้า ค้าขาย และผู้ตัดราคา เป็นต้น

นายสิทธิกร กล่าวว่า จุดเด่นของมาตรการ “กระเบพี มีคลังค้า” ยังช่วยเอสเอ็มอีลดภาระทางการเงิน ด้วยสิทธิประโยชน์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก โดยรัฐบาลกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้ ส่วนปีที่ 4-7 คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่ำเพียง 1.5% ต่อปี ค้ำประกันนานสูงสุด 7 ปี หรือ 84 งวด วงเงินค้ำประกันสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อราย ภายใต้วงเงินค้ำประกันในระยะแรกจำนวน 5,000 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มเป้าหมายคือ เอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขอสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับซื้อรถกระบะใหม่เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยเปิดรับคำขอค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 68 และสิ้นสุด 30 ธ.ค. 68 คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการ เข้าถึงสินเชื่อได้กว่า 6,250 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบกว่า 5,000 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 21,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังช่วยพลิกฟื้นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยได้มากกว่า 2,500 บริษัท (ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th))

### ฝ่าแหวดัดข้อหนี้ประชาชน ตัด AMC

น.ส.ธัญญลักษณ์ วัชรชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะห์นโยบายโครงการชื้อหนี้ประชาชนจากระบบธนาคาร ระบุว่า จากแนวคิดของภาครัฐในการตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) เพื่อชื้อหนี้เสียออกจากระบบ โดยเฉพาะหนี้อุปโภคบริโภคของลูกหนี้รายย่อยที่เครดิตบูโร ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2567 เติบโตของหนี้ภาคประชาชนที่เครดิตบูโร (หนี้ค้างชำระมากกว่า 90 วันขึ้นไป) มีจำนวน 9.59 ล้านบัญชี คิดเป็นมูลหนี้ 1.2 ล้านล้านบาทนั้น สะท้อนการตระหนักของภาครัฐ เกี่ยวกับความซับซ้อนของปัญหาหนี้เสียที่ค้างอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังจากผ่านวิกฤตมาหลายรอบ โดยเฉพาะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา

หากเทียบกับกรณีที่เคยคลั่งคลึงกันของไทยคือ การจัดตั้ง AMC และ TAMC หลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ที่มีหนี้เสียสูงถึง 52.3% ของสินเชื่อรวมในเดือนพฤษภาคม 2542 หรือราว 2.5 ล้านล้านบาท อันเกินกว่ากำลังของระบบสถาบันการเงินจะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นนั้น ทำให้เกิดการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของภาคเอกชนและภาครัฐตามมาตั้งแต่ปี 2540-2541 จนมีจำนวนกว่า 10 แห่ง เพื่อชื้อหนี้จากธนาคารแม่ แยกออกไปบริหารจัดการเฉพาะ ต่อมาจึงมีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือ TAMC ในปี 2544 เพื่อชื้อหนี้ก้อนใหญ่ในช่วงปลายวิกฤตดังกล่าว ประมาณ 7.8 แสนล้านบาท จากสถาบันการเงินไปบริหารเพื่อฟื้นฟูและ/หรือปิดจบหนี้

สุดท้าย การจัดตั้ง AMC จะมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้เสียของระบบการเงินไทยในรอบนี้เพียงใด คงขึ้นกับการออกแบบ Business Model และรายละเอียดต่างๆ ที่จะตามมา ทั้งรูปแบบการจัดตั้ง แหล่งเงินทุน ราคาชื้อหนี้ เงื่อนไขส่วนแบ่งผลขาดทุนหรือกำไรจากการบริหารหนี้ ตลอดจน ระยะเวลาของโครงการว่าจะปิดตัวเมื่อบริหารหนี้จากการชื้อตามโครงการที่กำหนดเสร็จสิ้น หรือจะเป็น AMC ที่รับชื้อหนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนที่ดำเนินการอยู่จำนวนมากถึง 87 แห่งในปัจจุบัน เพราะจะมีผลต่อความร่วมมือในการขายหนี้ ผลกระทบต่อลูกหนี้ และเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม (ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th))

ที่ CPS 064/2568

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ทรูบิโกลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
  2. สำเนารายงานเงินและรายงานผู้ถือหุ้นสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
  3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  4. ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  5. แบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ประจำปี 2568
  6. หนังสือมอบอำนาจ
  7. แผนที่

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรูบิโกลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 อาคารเอไอเอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เชิญแจ้งที่ทราบ**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความผิดปกติต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ทรูบิโกลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์และเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567  
**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีผลการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน(งบดุล) และ งบกำไร ขาดทุน ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์และเหตุผล** โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** งบฐานะการเงิน(งบดุล) และ งบกำไร ขาดทุน ของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น  
**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, 30 และ 33 เพื่อรองรับสภาพการบริการดิจิทัลปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<b>ข้อ 26</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วว่าวันนั้นก็ได้ <b>โดยการแจ้งนัดการประชุมและกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดหรืออนุญาต</b>	<b>ข้อ 26</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วว่าวันนั้นก็ได้ <b>โดยการแจ้งนัดการประชุมและกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดหรืออนุญาต</b>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<b>ข้อ 30</b> การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่อื่นใด เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ	<b>ข้อ 30</b> การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่อื่นใด เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ
<b>ข้อ 33</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ให้ส่งไปรษณียบัตรบอกกล่าวผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เว้นแต่การติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	<b>ข้อ 33</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม และให้ส่งไปรษณียบัตรบอกกล่าวผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เว้นแต่การติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วัตถุประสงค์และเหตุผล** โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มซี ภูมิโยธ สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มซี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายศศิภา เกาทัณฑ์ทอง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4628 และ/หรือ
  2. นายศุภเมธ แจ้งสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9362 และ/หรือ
  3. นางสาวมาลลิกา ปัญญา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 11872
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** โดยกำหนดให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  
**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความซื่อสัตย์พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ที่เหมาะสม มีความสามารถของทีมงานประสบการณ์ในการตรวจสอบและเป็นไปตามที่ธุรกิจจะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มซี ภูมิโยธ สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มซี”) เป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีชั้นนำที่ได้รับการสอบบัญชีประจำสาขา มีความเชี่ยวชาญ มีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มซี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568  
**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 วัตถุประสงค์และเหตุผล** โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งไม่สามหรือจำนวนหนึ่งถึงสอง ซึ่งในปี 2568 กรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณกิตติ รามเกษมรัมย์ และ คุณปริษา สิลินนท์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยยึดหลักการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และแต่งตั้งค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568  
**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ข้อ 7 กำหนดไว้ว่า ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ที่มีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้ได้รับอนุญาต กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามพร้อมหรือร่วมกับโดยผู้ถือหุ้นจากจำนวนที่มีผู้ได้รับเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 และมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยจะต้องมีการกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และต้องนำเสนอกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงนาม เพื่อยื่นต่อ กสทช. ต่อไป  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนาม เพื่อยื่นต่อ กสทช. ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

วาระนี้คือวาระที่สามซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๑

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนองานอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจแบบหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมกัน หนังสือเชิญประชานี้

ขอแสดงความนับถือ

*[Signature]*

(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรูปีที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)



วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซุปเปอร์ฟาสต์ซัพพลาย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ฟาสต์ซัพพลาย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรูปแบบเดียวกันนี้ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ซุปเปอร์ฟาสต์ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีและงบกำไรสุทธิประจำปีและงบจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 51. และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

*[Signature]*

(นายเทว จือ ทวง)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด  
DIMET Paint Company Limited  
602, Moo 2, Sukhumvit Road, Bang Pu Sub-District, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province, Thailand 10280  
Tel: +66 2323 2800-6 Fax: +66 2323 2807 www.dimetpaint.com e-mail: contact@dimetpaint.com

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรูปแบบเดียวกันนี้ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีและงบกำไรสุทธิประจำปีและงบจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวดที่ 5 ข้อ.31 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

*[Signature]*

(นายเทว จือ ทวง)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เดอะ มาร์เก็ต พัทยา บีช จำกัด

333/99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าทิวทัศน์พัทยาบีช ห้องเลขที่ 157,157T,157M ชั้นที่ 1 หมู่ 9  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
โทร. 02-3911939

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ มาร์เก็ต พัทยา บีช จำกัด

ด้วยบริษัท เดอะ มาร์เก็ต พัทยา บีช จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 5 เมษายน 2568 เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 333/99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าทิวทัศน์พัทยาบีช ห้องเลขที่ 157,157T,157M ชั้นที่ 1 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบัญชีกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างสูง



ขอแสดงความนับถือ

*[Signature]*

นายเดวิด วิกเนอร์ เนมาร์ค

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อขงแบบคิยามเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการปันเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคัดเลือกคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับฯ ข้อ 26.
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงมติเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามถึงบริษัทฯ ได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
ชื่อทางบริษัทฯ เป็นรับคำถาม : e-mail corporatesecretary@dimetsiam.com
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสุภาวดี อธิการุณย์/เลขาธิการบริษัทฯ
ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2568
เลขาธิการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ดังต่อไปนี้ โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้



บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited

- ท่านสามารถแต่งตั้งให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมเกียรติ ตันดิลกวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายประยุทธ์ สุภราชพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสัญญา จันทวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความต่อเนื่องและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียต่อวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างไร กรรมการอิสระในลำดับที่ 2 และ 3 เป็นการรวมการที่ทั้งสามคนพร้อมกัน และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ท่านสามารถศึกษาได้จากหนังสือแนบมาด้วยลำดับที่ 4

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมถึงเป็นการรักษาสีภาพนิยามของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้
ชื่อทางบริษัทฯ เป็นรับคำถาม
o อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
o ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ
ส่งถึง เลขาธิการบริษัทฯ
ที่อยู่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 095-949-6669
ช่วงเวลาที่ได้รับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 - 5 เมษายน 2568
และหากบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณอย่างสูง ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
(นางนงนุช ชื่นหาญ)
ประธานกรรมการ



บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเรียนคําคอนแอมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

คุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ โดยกรุณาจัดทำเอกสารสำหรับการลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เอกสารที่ลงทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) และรหัสเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขั้นต้นก่อนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันประชุม ขอความกรุณาท่านลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2568

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ไปดำเนินการขอรับประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นกรล่วงหน้าขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารการยืนยันตัวตนหรือเอกสารมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง มาถึงบริษัทฯ เป็นกรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม หรือภายในวันที่ 5 เมษายน 2568 โดยมีข้อพิจารณาจัดส่งเอกสาร ดังนี้

- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ
ส่งถึง เลขาธิการบริษัทฯ
ที่อยู่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 095-949-6669

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) และชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขั้นต้นก่อนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการมอบอำนาจด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) เพื่อเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. และนำส่งหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ให้เป็นหลักฐานเอกสารที่ส่งถึงประธานกรรมการมอบอำนาจ

อนึ่ง เนื่องด้วยพื้นที่ในการถ่ายทอดสดมีขนาดจำกัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบอำนาจที่แสดงการประสงค์มอบอำนาจในวันประชุม ณ สถานที่ประชุม ดังต่อไปนี้

- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ ส่งถึง เลขาธิการบริษัทฯ
ที่อยู่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 095-949-6669

บริษัท ฟีเอส159 จำกัด

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟีเอส159 จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายธนยุทธ งามจำ)
กรรมการผู้มีอำนาจของนาม



วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน)
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
  2. สำเนางบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
  3. หนังสือมอบฉันทะ
  4. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลสระเกษีเยียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ซึ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกข้อตกลงตามมติของที่ประชุม โดยมิได้สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่างปี 2566 และ 2567**

ในปี 2567 รายได้รวม 470.31 ล้านบาท มากกว่าปี 2566 ประมาณ 12.43 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 297.85 ล้านบาท มากกว่าปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 4.84 เนื่องจากการปรับค่าขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์การผลิต ส่งผลให้กำไรขั้นต้น 172.47 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.74 ค่าใช้จ่ายในการขาย 83.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 3.4 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 23.32 สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็น 2.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.02 ค่าใช้จ่ายภาษี เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็น 2.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.15 และค่าเผื่อทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น 2.57 ล้านบาท เนื่องจาก เผื่อค่าค่าสินทรัพย์ 2.08 ล้านบาท ECL 0.49 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 19.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 38.68

**งบประมาณเปรียบเทียบผลการดำเนินการจริงปี 2567**

เปรียบเทียบงบประมาณรายได้ งบประมาณค่าใช้จ่าย 521.90 ล้านบาท สามารถทำได้จริง 470.31 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 51.59 ล้านบาท ต้นทุนขาย 297.85 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 27.44 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 172.47 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 24.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 83.37 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 7.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สูงกว่าประมาณการ 3.46 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 19.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.32 ค่ากว่าประมาณการ 19.48 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำบัญชี (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่าที่นั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 720,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.022 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 144,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,168,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2568

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 11,520,000 บาท จากผลประกอบการไตรมาส 1/2567 และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 5,040,000 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 รวม 16,560,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 เป็นจำนวน 873,000 บาท จึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองเพิ่มอีก 720,000 บาท ดังนั้นการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 บริษัทจะมีเงินทุนสำรองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,593,000 บาท

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในใบแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งกรรมการที่จับสลากได้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณเจริญวัฒน์ ภูวกิจ กรรมการ
2. คุณสุวิสา หวังบำรุงศักดิ์ กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้รับรองกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. คุณเจริญวัฒน์ ภูวกิจ กรรมการ
2. คุณสุวิสา หวังบำรุงศักดิ์ กรรมการ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้การกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ป่าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ของบริษัท ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจและประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ลักษณะ	2567	2568
1. ค่าตอบแทนพิเศษ (นอกเหนือจากเงิน)	20,000	20,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (นอกเหนือจากเงิน)		
<b>คณะกรรมการสามัญ</b>		
- ประธานกรรมการสามัญ	15,000	15,000
- กรรมการสามัญ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	7,000	7,000
- กรรมการบริหาร	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการอำนวยการ</b>		
- ประธานกรรมการอำนวยการ	7,000	7,000
- กรรมการอำนวยการ	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการบริหารพิเศษ</b>		
- ประธานกรรมการบริหารพิเศษ	7,000	7,000
- กรรมการบริหารพิเศษ	5,000	5,000
3. ค่าชดเชยค่าครองชีพ (นอกเหนือจากเงิน)		
4. โบนัส		

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สยาม ดีส์เวิร์ท จำกัด (มหาชน)  
  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้

- นางสาวโซติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 หรือ
- นางสาวซุติณันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201

โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้

- นางสาวโซติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 หรือ
- นางสาวซุติณันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 6

บริษัท แกรนด์ริบเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
 984/52 ศูนย์การค้าคลองตัน ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 01055531053290  
 โทร. 02-3902051 แฟกซ์ 02-3811395

บริษัท แกรนด์ริบเบอร์ จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ริบเบอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 984/52 ศูนย์การค้าคลองตัน ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
 นางสาวมาลินี ศิริสุวรรณ  
 (นางสาวมาลินี ศิริสุวรรณ)  
 กรรมการ



บริษัท ทีทีเอ็น ริบเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
 984/51 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0105553123614  
 โทร.02-390 2051-53 แฟกซ์ 02-381 1395

บริษัท ทีทีเอ็น ริบเบอร์ จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 984/51 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักขอพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
 นางสาวมาลินี ศิริสุวรรณ  
 (นางสาวมาลินี ศิริสุวรรณ)  
 กรรมการ



บริษัท ซิสทอมเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
 984/52 ซอยศรีทิพย์มอญ 40 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0105566104508  
 โทร.02-390 2051-53 แฟกซ์ 02-381 1395

บริษัท ซิสทอมเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 984/52 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักขอพระคุณยิ่ง



กรรมการ

บริษัท ทองไทย เทคนิคอล ริบเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
 984/52 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0-1055-41009-46-3  
 โทร.02-390 2051-53 แฟกซ์ 02-381 1395

บริษัท ทองไทย เทคนิคอล ริบเบอร์ จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 984/52 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักขอพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
 นางสาวมาลินี ศิริสุวรรณ  
 (นางสาวมาลินี ศิริสุวรรณ)  
 กรรมการ







**ประกาศ**

**ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**  
**บริษัท แสตทวิลิน (1989) จำกัด**  
**วันที่ 28 มีนาคม 2568**

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท แสตทวิลิน (1989) จำกัด

ด้วย บริษัท แสตทวิลิน (1989) จำกัด โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทเลขที่ 16 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยดีขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

**ศิริวรรณ สุนทรสวัสดิ์ สุธานี ศิวสิริการุญย์ อรรถพร ชัชวาลา**  
 (นางศิริวรรณ สุนทรสวัสดิ์) (นางสุธานี ศิวสิริการุญย์) (นายอรรถพร ชัชวาลา)  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บริษัท บางกอกกรีนเวลท์ จำกัด

เลขที่ 53/23-25 ซอยสุขุมวิท 42/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอกกรีนเวลท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท บางกอกกรีนเวลท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 53/23-25 ซอยสุขุมวิท 42/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- 2. พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนประจำปี 2567
- 3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการที่ถึงออกตามวาระ
- 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพร ใสสถานุเคราะห์)  
 รองประธานบริษัท

**บริษัท แทนทาลัม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด**  
 46/15 หมู่บ้านถัดควมย์ ถนนบางบอน 4  
 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
 วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2568  
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แทนทาลัม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แทนทาลัม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 46/15 หมู่บ้านถัดควมย์ ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณาแจ้งกรรมการเข้า-ออก
- วาระที่ 2. พิจารณา เปลี่ยนชื่อบริษัท และ ดวงตรา ของบริษัท
- วาระที่ 3. พิจารณา เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอพระคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... *สมศรี ธนาสายทิพย์กุล*.....กรรมการ  
 (นางสมศรี ธนาสายทิพย์กุล)



บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด

เลขที่ 53/23-25 ซอยสุขุมวิท 42/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 53/23-25 ซอยสุขุมวิท 42/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- 2. พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567
- 3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการที่ถึงออกตามวาระ
- 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่าน ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพร ใสสถานุเคราะห์)  
 รองประธานบริษัท

**ข้อมูลธุรกิจ**

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

**หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ**

**รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240